

Số: 28/BC-CTHADS

Trà Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

## BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014  
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng nên ngay từ đầu đã xây dựng kế hoạch và giải pháp để lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành từ Cục đến các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc tổ chức, triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về *tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự* và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh về *tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí*.

Bên cạnh đó để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức về tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực thi hành án dân sự, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thường xuyên, liên tục có biện pháp chặt chẽ trong công tác quản lý và điều hành, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian vừa qua và cho những năm tiếp theo.

### II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:

## **1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm Chi thị số 18-CT/TU ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản, tài liệu hướng dẫn liên quan, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và thực hiện Chi thị 03 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “*về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và nhất là thực hiện Chi thị số 01/CT-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự và Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng năm 2010 của Bộ Tư pháp. Cấp ủy Chi bộ phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về công tác phòng chống, tham nhũng lãng phí. (việc triển khai được lồng ghép trong các buổi họp Chi bộ, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, họp báo tháng...). Với 09 cuộc, 225 lượt người tham gia.

## **2. Công tác lãnh, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng**

Các văn bản đã cụ thể hóa để lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

- Kế hoạch số 44-KH/CB ngày 24/3/2016 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tăng cường lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016.

- Kế hoạch số 752/KH-CTHADS ngày 16/01/2016 của cục Thi hành án dân sự tỉnh về công khai tài sản thu nhập năm 2016.

- Công văn số 754/CTHADS/TCCB ngày 17/11/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh V/v thực hiện và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.

### **3. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa**

*a. Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào tiêu chí thi đua và kiểm tra đánh giá hàng năm:*

- Thực hiện nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của đơn vị; đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào quá trình tự phê bình và phê bình trong việc đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng. Công bố công khai quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử cán bộ công chức đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động, thi tuyển, tiếp nhận, chuyển chuyên, điều động, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại công chức và thực hiện các chế độ chính sách...

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết nhanh, dứt điểm đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao. Kiên quyết xử lý những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà và những hành vi tiêu cực khác của cán bộ, đảng viên, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ và nghiêm túc thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Nên ngay từ đầu năm đã có tổng số 78 cán bộ, công chức thực hiện việc kê khai gồm (Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán), đạt 100% thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý.

- Đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị thực hiện theo Quy định số 2400-QĐ/TU, ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “Về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

*b. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng*

- Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản, mua sắm thiết bị,... Tất cả hoạt động này đều công khai và thực hiện đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Trong năm qua không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo vấn đề này. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước, cụ thể: thực hiện báo cáo thu, chi hàng năm trước hội nghị CBVC cơ quan; Công khai các kinh phí hoạt động trong năm; Thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan được cấp trên phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc minh bạch tài sản và thu nhập đối với Lãnh đạo đơn vị, Kế toán trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên hàng năm đều đăng ký kê khai thu nhập và tài sản bổ sung theo quy định. Kết quả có 10/10 đơn vị.

- Cán bộ, viên chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo đúng chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, trong thi hành nhiệm vụ và chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức trong quan hệ xã hội, luôn bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ. Giữ đúng chuẩn mực cán bộ, công chức, gương mẫu, xây dựng nếp sống văn minh, sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động từ Cục đến các Chi cục đồng thời có kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, Chấp hành viên của các đơn vị từ nơi có lượng án ít, sang nơi có lượng án nhiều để hỗ trợ giải quyết tốt số vụ việc còn tồn đọng, quán đổi địa bàn phụ trách của Chấp hành viên. Kết quả đã tạo chuyển

biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác tổ chức cán bộ và công tác giải quyết án tại các đơn vị.

- Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trong toàn ngành thi hành án dân sự Ban lãnh đạo Cục luôn quan tâm và đặc biệt chú trọng công tác kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ và nghiêm túc thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Ngay từ đầu năm đều có chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản lần đầu và kê khai bổ sung đối với các cán bộ, công chức của ngành thuộc diện phải kê khai. Số đơn vị kê khai 10/10 đơn vị, số người là 78, hình thức là công khai bản kê khai.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Đơn vị thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước, chú trọng thái độ phục vụ nhân dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; sử dụng việc gửi nhận văn bản qua đường truyền M-office, qua hộp thư điện tử, từ đó giúp giải quyết công việc được nhanh chóng, rút ngắn được thời gian và tiết kiệm nhiều chi phí văn phòng phẩm.

Đơn vị đã đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức. Ngoài ra đơn vị còn đổi mới phương thức thanh toán các khoản tiền như tiền điện, nước, tiền sửa chữa trang thiết bị của cơ quan thanh toán bằng cách chuyển khoản.

#### **4. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng**

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thường xuyên tiến hành kiểm tra các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trên nhiều mặt công tác và đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 02 đơn vị Chi cục THADS huyện Cầu Ngang, Chi cục THADS huyện Châu Thành, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân

dân tình kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Càng Long và kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS huyện Cầu Kè. Kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Qua công tác kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạo mọi điều kiện cho các Chi cục THADS huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, hỗ trợ các đơn vị giải quyết dứt điểm các án tồn đọng tại đơn vị tránh tình trạng khiếu nại kéo dài, khiếu nại vượt cấp. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thường xuyên kiểm tra, thanh tra các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: Trong năm 2016 toàn đơn vị không có trường hợp nào sai phạm, tiêu cực, tham nhũng.

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không có trường hợp này

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có trường hợp này.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ:**

#### **1. Ưu điểm:**

Công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được nhiều tích cực, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức ngành dần được nâng lên, nhờ sự duy trì nề nếp sinh hoạt đảng của các đảng viên, trong công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, quần chúng làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong sinh hoạt luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tự phê bình và phê bình của đảng viên. Qua đó các đơn vị đã đề ra và thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế dân chủ của các đơn vị được phát huy... Thông qua cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được bước chuyển biến mới trong ngành, ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, lãng phí.

## **2. Khuyết điểm:**

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác kiểm tra đánh giá về việc thực hiện phòng, chống tiêu cực tham nhũng chưa nhiều (chủ yếu là kiểm tra được thực hiện trong việc kiểm tra chuyên đề hoặc trong xác minh, thẩm tra xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo).

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các cán bộ, công chức nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước nhất là các quy định về công tác phòng chống, tham nhũng lãng phí, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ Tư pháp *tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự* và Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 07/7/2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh về *việc tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*.

- Tiếp tục triển khai, quán triệt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nội quy, quy chế đã được xây dựng trong đơn vị, nâng cao và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện công khai các chế độ, chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp...

- Thực hiện tốt việc chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phòng ngừa tham nhũng.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh, kiểm tra các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố. Qua đó kịp thời phát hiện những sai sót, để chỉ đạo giải quyết, đảm bảo các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 07/7/2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. *Ng*

**Nơi nhận:**

- TTTU (*Báo cáo*);
- Ban Nội chính TU (*Báo cáo*);
- Chi bộ Cục THADS tỉnh;
- Lãnh đạo Cục THADS;
- Lưu: VT, phòng KTGQKNTC;

**CỤC TRƯỞNG**



---

**Nguyễn Trung Dũng**